



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้างตาม หมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓ อัตรา รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่า ผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบรายใดได้ยื่นใบสมัครไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ในวันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้าง ในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่มิรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายบุญมา พาพินิจ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(แนบท้ายประกาศ อบต.ท่ากระเสริม ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ)

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดังนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์	
๒	๐๐๒	นายสุมิตร กลางหนองแสง	
๓	๐๐๓	นายประเสริฐ แก้วดวงตา	
๔	๐๐๔	นางอทิตา มุงคุณโคตร	
๕	๐๐๕	นางนীরมูล คำยอด	
๖	๐๐๖	นายจักรินทร์ กอมาตย์	
๗	๐๐๗	นางสาววันวิสา ทองโชติ	
๘	๐๐๘	นางสาวดศิมาพร เอื้อวิบูลย์ผล	

(นายบุญมา พาพินิจ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม